



เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๔/๑๖๑๗

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งว่า ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดการใช้น้ำบาดาล ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค (๒) การใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ และ (๓) การใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้การใช้น้ำบาดาล เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นน้ำดื่ม หรือน้ำใช้ภายในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย รวมทั้ง การใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริการชุมชน สำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่มิได้รวมถึงการใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ของโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือการใช้น้ำบาดาลในสถานประกอบกิจการ เชิงพาณิชย์อื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภคแก่ประชาชนแต่อย่างใด เมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอุปโภค หรือบริโภค แต่กลับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้น้ำบาดาลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์และ เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดยโสธรพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ว่าด้วยน้ำบาดาล ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล โดยใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการชุมชนสำหรับอุปโภคหรือบริโภคเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติ เช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเพชร สร้อยสระคู)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๓๒

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่ 24
- 2 ไร่.ย. 2563
วันที่
ความที่สุด



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
5368
เลขที่รับ
รับวันที่ 1 ไร่.ย. 2563

ที่ ทส ๐๓๐๔/๑๖๑๓

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๖/๘๓ ขอยางมาวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
เลขรับ 2137
วันที่ 2 ไร่.ย. 2563
() ผ.บ. () ก.ล.ส.

เรื่อง การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจในการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้กับผู้ประกอบการน้ำบาดาล โดยได้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามเงื่อนไขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งพิจารณาจากกิจกรรมและลักษณะการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการน้ำบาดาลนั้นๆเป็นสำคัญ ในการนี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยื่นขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเรียนว่า ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดการใช้น้ำบาดาล ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค (๒) การใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ และ (๓) การใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นน้ำดื่มหรือน้ำใช้ภายในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย รวมทั้งการใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริการชุมชนสำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่มิได้รวมถึงการใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบหรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือการใช้น้ำบาดาลในสถานประกอบการเชิงพาณิชย์อื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนแต่อย่างใด เมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอุปโภคหรือบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนสำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่กลับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้น้ำบาดาลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

/ดังนั้น...

ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กำกับดูแล ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภค ให้ดำเนินการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการชุมชนสำหรับอุปโภคหรือบริโภคนั้น ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตลอดจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานน้ำเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแล ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๓๒๓ (รุ่งเพชร/รณชัย)

โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๓๒๕